

## คุณอยู่ "ภายใต้กฎหมาย" หรือ "ภายใต้พระคุณ"?

มีคนถามคำถามนี้หลายล้านคน ไม่เคยตระหนักว่าคำถามนั้นอาจทำให้เข้าใจผิดได้โดยสิ้นเชิง! คุณรู้หรือไม่ว่าคนนับล้านที่คิดว่าพวกเขา "อยู่ภายใต้พระคุณ" แท้จริงแล้ว "อยู่ภายใต้กฎหมาย"

เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ โดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่เกิดจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า...!" (เอเฟซัส 2:8-9)

ก็ครั้งแล้วที่คุณเห็นหรือได้ยินคำพูดเหล่านี้? อาจจะหลายสิบหรือหลายร้อย! แต่คุณแน่ใจหรือว่าคุณเข้าใจคำพูดที่ได้รับการคลอใจของอัครสาวกเปาโลจริงๆ

อย่างแรก เราเชื่ออะไร? อาจมีเพียงไม่กี่คนที่คิดว่าเรานึกถึงโปรแกรม World Tomorrow และทีมงานของนิตยสาร The Plain Truth เชื่อในความรอดโดยการทำงาน! อย่างน้อยก็มีคนพูดถึงเรา!

แต่เราไม่! เราเชื่ออย่างถึถ้วน ทุกตัวอักษรในพระคัมภีร์ที่คุณเพิ่งอ่าน!

ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่เชื่อว่าบุคคลใดจะรอดได้โดยการรักษากฎใดๆ ไม่ว่าจะ เป็นบัญญัติสิบประการหรือกฎอื่นใด!

## แล้วความเชื่อของคุณล่ะ?

แล้วคุณล่ะ? แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไร? คุณจะรู้คำตอบจริงๆ ของคำถามที่สำคัญอย่างย้งนี้ได้อย่างไร คำถามหนึ่งที่กระตุ้นการโต้เถียงที่ไม่สิ้นสุดในหมู่ผู้นับถือศาสนาคริสต์!

มีเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นที่คุณสามารถไปได้! มีทางเดียวที่คุณจะมั่นใจได้จริงๆ! วิธีนั้นคือการตรวจสอบตัวคุณเอง ในพระคัมภีร์ของคุณเอง!

ดังนั้น ณ จุดเริ่มต้นของบทความนี้ จงตัดสินใจว่าจะทำอย่างนั้น! บางทีคุณอาจไม่ต้องสนใจที่จะ "ตรวจสอบ" สิ่งที่คุณอ่านเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะ เป็นใน The Plain Truth หรือที่อื่นก็ตาม! แต่เพียงครั้งเดียว เพื่อความพึงพอใจของคุณเอง

อัครทูตเปาโลกำชับว่า "จงพิสูจน์ทุกสิ่ง จงยึดสิ่งที่ดีไว้ให้มั่น!" (1 เธสะโลนิกา 5:21)  
"ต่อธรรมเนียมปฏิบัติและคำให้การ" พระเจ้าสั่งผ่านอิสยาห์ "ถ้าพวกเขาพูดไม่เป็นไปตามคำนี้ เป็นเพราะไม่มีแสงสว่างในตัวพวกเขา" (อิสยาห์ 8:20)

อย่าลืมอ่านพระคัมภีร์แต่ละข้อที่คุณเห็นใน The Plain Truth และสิ่งพิมพ์ใดๆ ก็ตาม! ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้ว่าความเชื่อและศรัทธาของคุณ ไม่ได้อยู่ในมนุษย์ แต่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้า!

## พระคุณคืออะไร?

จุดเริ่มต้นคือการเข้าใจความหมายของข้อกำหนดที่เรากำลังพูดถึง! พระคุณคืออะไร?

นี่เป็นคำถามที่สำคัญมาก!

สำคัญเพราะพระคัมภีร์ของคุณบอกล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่าจะมีการสมรู้ร่วมคิดครั้งใหญ่ในการจงใจเปลี่ยนความหมายของคำต่างๆ คำนี้ ทำให้คนส่วนใหญ่สับสน ไม่ชัดเจน! ทุกวันนี้มีการโต้เถียงไม่รู้จบในหมู่นักศาสนามากมายเกี่ยวกับความหมายของคำว่า "พระคุณ!"

มันมีความหมายกับคุณอย่างไร? มันบ่งบอกถึงการอนุญาตให้ทำบาปหรือไม่? "ไม่แน่นอน!"  
คุณอาจตอบ! ถ้าอย่างนั้น หมายความว่า คุณไม่จำเป็นต้องรักษากฎหมายของพระเจ้าหรือ? "แน่นอน!"  
หลายคนตอบทันที!

แต่เดี๋ยวก่อน! บาปคืออะไร? "บาปคือ" คำตอบในพระคัมภีร์ไบเบิล การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย (1 ยอห์น 3:4) ทุกคนที่ทำบาปย่อมละเมิดบทบัญญัติ อันที่จริง บาปคือการละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้า!

ถ้าอย่างนั้น ถ้านั้นเป็นเรื่องจริง และพระคัมภีร์ของคุณบอกว่าเป็นเช่นนั้น และถ้า "พระคุณ" หมายความว่า คุณไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของพระเจ้า ถ้าอย่างนั้น พระคุณไม่ได้หมายความว่าพวกคุณหลายคนอาจทำบาปได้หรือ?

ไม่แน่นอน! คุณอาจตอบ แต่แล้ว มันไม่สับสนไปหน่อยหรือ?

แน่นอน! ซาดานและผู้รับใช้ของมัน (2 โครินธ์ 11:13)  
ได้ทำให้ความหมายของพระคุณในความคิดของคนส่วนใหญ่สับสน!  
โลกทั้งใบนี้ถูกหลอกตามพระคัมภีร์ของคุณแล้ว (วิวรณ์ 12:9; 20:3)

ถ้าอย่างนั้นพระคุณคืออะไร?

พระคุณคือ ตาม "พจนานุกรมฉบับใหม่ของเว็บสเตอร์", "ความกรุณา ความเมตตา ฯลฯ" และการใช้ของสงฆ์ ความเมตตาหรือการให้อภัยจากสวรรค์!

ใช่ แค่นั้นแหละ! พระคุณคือการให้อภัย! พระคุณคือความเมตตา! พระคุณคือการขอโทษ!

แต่การให้อภัยจากอะไร? ทำไม คริสเตียนคืออะไร  
แต่เป็นผู้ที่ได้รับพระคุณและการอภัยโทษจากบาปในอศิตผ่านทางพระโลหิตที่หลั่งออกของพระเยซูคริสต์ โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เราต้องได้รับพระคุณ! พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อแสดงพระคุณต่อเรา พระองค์ใช่ไหม?

"แน่นอน" คุณจะตอบ ถ้าสิ่งนี้เป็นจริง และพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเช่นนั้นจริง ๆ แล้วเราจะทำบาปต่อไปหลังจากที่พระคริสต์ได้สำแดงพระคุณแก่เราแล้วหรือ?

ให้พระคัมภีร์ตอบ ไม่ใช่มนุษย์คิดเอง!

เปาโลได้รับการคลำใจให้เขียนว่า "แล้วอย่างไร เราจะทำบาป [นั่นคือ เราจะฝ่าฝืนพระบัญญัติสิบประการข้อใดข้อหนึ่งของพระเจ้า] หรือไม่ เพราะเราไม่ได้อยู่ได้ธรรมชาติบัญญัติ แต่อยู่ได้พระคุณ พระเจ้าห้าม!" (โรม 6:15) มีคำตอบในพระคัมภีร์!

เปาโลเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเราต้องไม่คิดว่าเราอาจทำบาปโดยที่เราเพิกเฉยได้ หรือดำเนินชีวิตตรงกันข้ามกับบัญญัติสิบประการของพระเจ้า เพียงเพราะพระเจ้าได้แสดงให้เราเห็นถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์!

ทำไมพระเจ้าต้องสำแดงพระคุณของพระองค์แก่เรา? ทำไมเราถึงต้องการพระคุณ?

พระเจ้าตรัสตอบว่า "เหตุฉะนั้น เมื่อบาปเข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น ความตายจึงแผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคน เพราะทุกคนมีบาป" (โรม 3:23)

ใช่ มนุษย์ทุกคนฝ่าฝืนกฎศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า บัญญัติสิบประการ! จำไว้ว่าเป็นการละเมิดกฎเหล่านี้ เมื่อนำกฎเหล่านี้ไปใช้ในหลักการ และในขณะที่กฎเหล่านั้นได้รับการขยายโดยพระคริสต์ในคำสอนของพระองค์ นั่นคือความบาป (1 ยอห์น 3:4)

มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติที่เป็นศัตรูต่อกฎของพระเจ้า (โรม 8:7) จึงถูกตัดสินว่าทำผิดกฎของพระเจ้า! บทลงโทษของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อลบบาปในอดีตของเรา! (โรม 5:8)

นั่นคือสิ่งที่พระคุณเป็น! เป็นพระคุณที่ไร้ขีดจำกัดของพระเจ้าของเรา การอภัยโทษจากพระเจ้าของเราที่ไร้ค่า เมื่อเรากลับใจโดยสิ้นเชิง จากบาปในอดีตของเรา!

สังเกต! "ในพระองค์ (พระคริสต์) เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือ การยกโทษบาป ตามความมั่งมีแห่งพระคุณของพระองค์!" (เอเฟซัส 1:7)

ดังนั้น พระคุณคือความเต็มใจด้วยความรักของพระเจ้าที่จะยกโทษบาปในอดีตของเรา!

### การหลอกลวงสมัยใหม่

แม้กระทั่งก่อนที่จะปิดสารบบพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจยูดาให้เขียนว่า "ท่านที่รัก เมื่อฉันพยายามอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงคุณเกี่ยวกับความรอดร่วมกัน ฉันจำเป็นต้องเขียนถึงคุณ และเตือนคุณว่าคุณควร

ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งได้มอบให้กับบรรพบุรุษของเราเพราะมีคนบางคนที่ยึดถือเข้ามาโดยไม่รู้ตัวซึ่งเมื่อก่อนได้รับการแต่งตั้งให้รับการประณามนี้, คนอกตัญญู,

เปลี่ยนพระคุณของพระเจ้าของเราให้กลายเป็นความโลภ และปฏิเสธพระเจ้าองค์เดียว

และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (ยูดา 3, 4)

ประวัติที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันมีการค้นพบที่น่าทึ่งและแทบไม่น่าเชื่อกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจะพิสูจน์ได้อย่างเพียงพอว่าจริงตามคำทำนายของพระคัมภีร์ของคุณ มนุษย์บางคนก็คลานเข้ามา "ไม่รู้ตัว" มนุษย์ที่จิตใจ วางแผนล่วงหน้า พยายามที่จะทำลายความจริงอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า

โปรดจำไว้ว่านี่คือคำทำนายเมื่อหลายศตวรรษก่อน!

ยูดาอิชบายต่อไปว่ามนุษย์เหล่านี้เป็นคนที่ไม่มีหัวใจและเป็นศัตรูขั้นพื้นฐานต่อรัฐบาลทั้งหมดและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาล ผู้ที่มีอำนาจ! "ในทำนองเดียวกันพวกเพื่อฝืนเหล่านี้ยังทำให้เนื้อหนังเป็นมลทิน ดูหมิ่นอำนาจ และพุดจาให้ร้ายถึงศักดิ์ศรี!" (ยูดา 8)

นั่นคือสิ่งที่อยู่ในความคิดของคริสเตียนส่วนใหญ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าในทุกวันนี้?

โดยพื้นฐานแล้ว มีเพียงแค่นี้: พวกเขาเชื่อมั่นว่าคนๆ หนึ่งควรดำเนินชีวิตอย่าง "ชอบธรรม!" พวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็น "คนบาป" ซึ่งโดยปกติแล้วหมายถึงบุคคลที่ดำเนินชีวิตแบบ "อธรรม" สำหรับส่วนใหญ่แล้ว "ชีวิตที่ไม่ชอบธรรม" หมายถึงการมีนิสัยและความสนใจ "ทางโลก" ต่างๆ กัน เช่น การเข้าโรงภาพยนตร์ เต็มรา คิมเกล้า หรือเล่นไพ่ มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโหมดและรูปแบบต่างๆ ของเครื่องแต่งกาย มีหลายประเภทที่แตกต่างกันในความคิดของมนุษย์ว่าอะไรคือบาป! แต่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับนิสัยต่างๆ เหล่านี้ การตามใจ หรือ "การกระทำทางโลก" ก็ตาม คริสเตียนที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่จะกล่าวว่า สำหรับพวกเขา การกลับใจใหม่ หมายถึง "การมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า" หมายถึงการมีชีวิตที่ "ดี" มากกว่าชีวิตที่ "ชั่ว" หมายถึงการคิดแต่เรื่อง "ดี" มากกว่าคิดเรื่อง "อกุศล" ในทางที่คลุมเครือ ผู้ที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของพวกเขา เมื่อพวกเขา "กลับใจ" หรือยอมรับพระคริสต์

พระคุณคือสถานะของคริสเตียนที่ "มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า!" พระคุณมีความหมายผิดๆ สำหรับคริสเตียนส่วนใหญ่ที่อ้างว่าเป็นคริสเตียน สภาพของบุคคล แทนที่จะเป็นคุณสมบัติของพระเจ้า!

กล่าวอีกนัยหนึ่ง แทนที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า พระคุณ ตามที่เปิดเผยในพระคัมภีร์ของคุณ พวกคุณหลายคนกลับรู้สึกว่ พระคุณ เป็นเพียงคำศัพท์ในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีความหมายคลุมเครือว่าคริสเตียนอยู่ในสภาพที่ "รอด"! หมายความว่าพระเจ้ายิ้มให้กับแต่ละคน "เลือก" เขา ให้เขา "อยู่ภายใต้พระคุณ" และทำให้เขาเป็น "คริสเตียน"

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?

คุณเคยชัดเจนในเรื่องนี้หรือไม่?

คุณเคยติดตามความเชื่อของคุณเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของคุณในพระคัมภีร์ของคุณเองได้หรือไม่?

คุณเคยพิสูจน์ความหมายที่แท้จริงของบาปในพระคัมภีร์ของคุณเองหรือไม่

นั่นคือความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิลของบาป

อย่าสับสน! มาทำความเข้าใจกันเถอะ!

### การกลับใจคืออะไร

"จงกลับใจใหม่!" (กิจการ 3:19) อัครสาวกเปโตรกล่าวว่าการกลับใจหมายถึงการเปลี่ยนแปลง!

การเปลี่ยนแปลงที่พระคัมภีร์พูดถึงนี้อยู่ไกลจากการเปลี่ยนแปลงที่คลุมเครือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้อย่างชัดเจน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าเรียกร้องในทุกด้านของชีวิตแต่ละคน! พระเยซูตรัสว่า "ถ้าท่านไม่กลับใจ ท่านทั้งหลายก็จะพินาศเหมือนกัน!" (ลูกา 13:3, 5)

การกลับใจหมายถึงการแตกสลายอย่างสุดซึ้งและขอภัยต่อการทำบาป! เปโตรกล่าวต่อขณะที่คุณอ่านในกิจการ 3:19 "... และจงกลับใจใหม่ เพื่อว่าบาปของคุณจะถูกลบล้าง เมื่อเวลาแห่งความสดชื่นจะมาถึงจากพระพักตร์พระเจ้า"

### แน่นอน

พวกคุณทุกคนรู้ว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการรับเอาบาปของเราไว้กับพระองค์? แน่นอน ทุกท่านทราบดีตามข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์ไบเบิล พื้นฐาน ปฏิบัติได้จริง ว่าคนบาปต้องเรียกร้องให้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพใช้การเสียดสีของพระเยซูคริสต์เพื่อยกโทษบาปของเขา?

เดวิดประสบกับการสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งพูดว่า "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ ตามความเมตตากรุณาของพระองค์ ตามพระกรุณาอันมากมายของพระองค์ที่ลบล้างการล่วงละเมิดของข้าพระองค์"

"โปรดชำระฉันให้สะอาดจากความชั่วช้าของฉัน และชำระฉันให้พ้นจากบาปของฉัน!" (สดุดี 51:1, 2)

เดวิดกำลังเรียกร้องความเมตตาจากพระเจ้า

เขากำลังวิงวอนต่อพระเจ้าให้ขยายพระคุณเนื่องจากบาปในอดีตของเขา ต่อมา เดวิดกล่าวว่า "โอ้ ข้าพระองค์รักกฎเกณฑ์ของพระองค์จริงๆ เป็นสมาธิของข้าพระองค์ตลอดทั้งวัน" (สดุดี 119:97)

เมื่อคุณกลับใจ - คุณกลับใจที่มีบาป!

และการกลับใจจากบาปไม่เพียงหมายความถึงการแตกหักและเสียใจต่อการทำบาปเท่านั้น

แต่ยังหมายถึงการตั้งปณิธานอย่างลึกซึ้งด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า  
ไม่ให้ทำบาปอีก!

อย่าลืมว่าบาปคืออะไร? “บาปเป็นการละเมิดธรรมบัญญัติ” (1 ยอห์น 3:4)

เมื่อคุณกลับใจโดยสิ้นเชิงและได้รับการอภัยแล้ว พระเจ้าตรัสว่า "เหตุฉะนั้น  
อย่าให้บาปครอบงำร่างกายที่ต้องตายของคุณ เพื่อที่คุณจะได้เชื่อฟังในคัมภีร์ของมโน  
อย่ายอมให้อวัยวะของคุณเป็นเครื่องมือแห่งความอธรรมต่อบาป แต่ยอมมอบตัวคุณต่อพระเจ้า ..  
เพราะบาปจะไม่ครอบงำคุณ เพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ภายใต้พระคุณ (โรม 6:12-14)

คุณเห็นไหม? คนที่กลับใจคือคนที่เสียใจที่เขาได้ทำบาป!  
นั่นหมายความว่าเขาถูกตัดสินลงโทษโดยสิ้นเชิงว่าละเมิดกฎของพระเจ้า ขออภัยที่เขาละเมิดกฎของพระเจ้า  
และตอนนี้ได้ตัดสินใจแล้ว ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าว่าจะไม่ละเมิดกฎของพระเจ้าอีก!

เปาโลตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้นทันทีในความคิดของบางคนที่ไม่ทราบความหมายของคำว่า "พระคุณ"  
พระองค์ตรัสในพระคัมภีร์ตามที่คุณเพิ่งอ่านทันทีว่า "ถ้าเช่นนั้น เราจะทำบาปเพราะเราไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ  
แต่อยู่ใต้พระคุณ!" (โรม 6:15)

ตอนนี้คุณสามารถเริ่มมองเห็นได้จริงหรือ?

เมื่อพระคัมภีร์ของคุณพูดถึงการ "อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ" ตามบริบทของพระคัมภีร์  
นั่นหมายความว่าภายใต้ "บทลงโทษ" ของธรรมบัญญัติ! --ไม่เชื่อฟังกฎหมาย การเชื่อฟังกฎหมายคือการ  
"อยู่ในกฎหมาย" การทำบาป - ไม่เชื่อฟัง - คือการ "อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ"

**คนบาปได้รับการชอบธรรมอย่างไร**

การชี้แจงคำศัพท์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเข้าใจความหมายของคำว่า "ชอบธรรม"

เหตุใดพวกคุณหลายคนจึงไม่ทราบความจริงธรรมดากับคำศัพท์เช่น “พระคุณ” “ความชอบธรรม”  
“การชำระให้บริสุทธิ์” “การไถ่บาป” “การกลับใจใหม่” “การอุทิศ” “การยืนยัน” และอื่นๆ ดังกล่าว "  
คำศัพท์ที่ทำให้เกิดเสียงทางเทววิทยา"?

เพียงเพราะมีการวางแผนที่ดีที่จะจงใจสร้างความสับสนให้กับคำศัพท์เหล่านี้ในจิตใจของผู้คน --  
การรักษาความจริงอันล้ำค่าของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ --  
ความรอดส่วนตัวของคุณ -- ถูกบดบังอยู่เบื้องหลังความมึนเมาทางวิญญาณ!

สำหรับหลายๆ คน คำว่า "ความยุติธรรม" หมายถึงสิ่งที่คลุมเครือเหมือนกันกับ "พระคุณ"  
ที่มีความหมายกับคนที่ถูกหลอกหลายพันคน สำหรับผู้ถูกหลอกหลายคน  
หมายถึงสภาพที่คริสเตียนถือได้ว่าเกิดขึ้นอย่างถาวร

หลายคนคิดว่าเมื่อคนๆ หนึ่งได้รับการพิสูจนแล้ว เขาจะ "ทำถูกต้อง" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา!  
แต่นี้เป็นเพียงเรื่องไม่จริง

ไปที่แหล่งที่มาเดียวเพื่อทำความเข้าใจประเด็นสำคัญทั้งหมดเหล่านี้

“เพราะว่าผู้ฟังธรรมบัญญัติไม่ได้อยู่เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเจ้า  
แต่ผู้ประพฤติตามธรรมบัญญัติจะต้องชอบธรรม” (โรม 2:13)

แต่มันจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร? เรียบง่าย มันก็เหมือนกับที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสไว้  
เฉพาะผู้ที่ไม่เพียงแต่ได้ยืนเท่านั้น แต่ยังปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จริงๆ  
เช่นเดียวกับที่พระเยซูตรัสว่าพวกเขาควรได้รับคำเทศนาบนภูเขา (มัทธิว 5:19) ที่จะเป็นผู้ชอบธรรม!

นายเซอร์เบิร์ต ดับเบิลยู อาร์มสตรอง พูดหลายครั้งว่า  
"พระเจ้าจะไม่ช่วยใครสักคนเดียวที่เขาควบคุมไม่ได้!"  
แม้ว่าจะไม่มีพระคัมภีร์ข้อใดที่กล่าวคำเหล่านี้โดยตรง  
แต่ก็มีพระคัมภีร์หลายข้อที่สนับสนุนหลักการพื้นฐานนี้โดยการอนุมาน โดยตรง  
ที่คุณเพิ่งอ่านเป็นตัวอย่างที่ดีมาก  
บรรดาผู้ที่มาในเวลานี้ยื่นหยัดด้วยความยำเกรงและเกรงกลัวกฎเกณฑ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า  
และตอนนี้ตระหนักดีว่าพวกเขาถูกตัดสินว่ามีบาปภายใต้สายตาของกฎเหล่านั้น  
บัดนี้กลับกลายเป็นผู้สำนึกผิดโดยสิ้นเชิงต่อการละเมิดกฎเหล่านั้น จะต้องถูก  
อันเป็นผลมาจากการกลับใจของพวกเขา ชอบธรรม!

การพิสูจนเหตุผลไม่ใช่ "เงื่อนไข" ถาวรของคริสเตียน  
มันเกี่ยวข้องกับกำจัดและการให้อภัยความผิดในอดีต

### ชอบธรรมตามกฎหมาย?

พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าการประพฤติตามธรรมบัญญัติ การงาน และการกระทำของธรรมบัญญัติ -  
กฎหมายใด ๆ - ไม่ว่าพระบัญญัติสิบประการหรือกฎหมายอื่น ๆ จะไม่ทำให้ใครได้รับความชอบธรรม!  
“เหตุฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่ามนุษย์เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ โดยไม่ต้องประพฤติตามธรรมบัญญัติ”  
(โรม 3:28)

แน่นอน! พระเจ้าไม่ได้ตรัสในโรม 2:13 ว่าโดยการกระทำตามธรรมบัญญัติ  
บุคคลก็สามารถเป็นคนชอบธรรมได้  
พระองค์เพียงตรัสว่าบรรดาผู้ที่เต็มใจปฏิบัติตามกฎอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  
คือผู้ที่ตอนนี้มีสิทธิ์ได้รับความชอบธรรมดังกล่าว!

การชอบธรรมมาเป็นของประทานแห่งความรักอันเสรีจากพระเจ้า  
โดยผ่านคุณสมบัติของพระเจ้าที่เรียกว่า "พระคุณ"

ขอให้สังเกตว่า "ได้รับการชอบธรรมอย่างเสรี โดยพระคุณของพระองค์ผ่านการไถ่บาปในพระเยซูคริสต์"  
(โรม 3:24)

แต่ทั้งความชอบธรรมและพระคุณไม่ใช่ "เงื่อนไข" ของคริสเตียนที่จะตกเป็นของเขาตลอดไป  
อัครสาวกเปาโลมองเห็นความสับสนและการสมรู้ร่วมคิดโดยเจตนาที่จะลบล้างความจริงอันแจ่มแจ้งของหลักคำ  
สอนง่ายๆ นี้ จึงกล่าวต่อไปว่า

"ผู้ที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เป็นการระงับบาปโดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์  
เพื่อประกาศความชอบธรรมของพระองค์เพื่อการอภัยบาปที่ ผ่านไปแล้ว โดยความอดกลั้น [พระคุณ]  
ของพระเจ้า" (โรม 3:25)

มีอะไรจะชัดเจนกว่านี้ไหม? พระคุณ ไม่ใช่สภาพที่ถาวรของคริสเตียน  
แต่เป็นคุณภาพของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ แสดงออกต่อคนบาปที่กลับใจ  
ซึ่งบัดนี้ตระหนักถึงความผิดของเขาต่อหน้ากษัตริย์ของพระเจ้า  
และตอนนี้ต้องการเชื่อฟังกฎของพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ จิตวิญญาณ และความคิดของเขา

การแก้ตัวไม่ใช่ "เงื่อนไข" ถาวรของคริสเตียน  
แต่เป็นเงื่อนไขเร่งด่วนในเวลาที่น่าอนของการกลับใจและการยอมจำนนต่อพระเจ้าทั้งหมด นั่นคือ  
การชอบธรรมเป็น "เงื่อนไข" ของคนบาปที่เพิ่งกลับใจซึ่งเป็นผลจากพระคุณของพระเจ้า!

ไม่มีพระคุณหรือความชอบธรรมไม่ได้มาจากการประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า  
พวกเขาไม่ได้มาโดยการเชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้าหรือกฎหมายอื่นใด

แต่พระคัมภีร์ของคุณแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงขยายการอภัยโทษที่ไม่สมควรแก่พระองค์  
และพระคุณของพระองค์ต่อผู้ที่กลับใจโดยสิ้นเชิงเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟัง  
ตอนนี้พวกเขาได้ตกลงใจที่จะเริ่มเชื่อฟัง! เมื่อพวกเขาได้แก้ไขปัญหานี้ในใจแล้ว  
พระเจ้าตรัสว่าบุคคลดังกล่าวสามารถได้รับการพิชิตได้!  
เมื่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงยืนยันทัศนคติพื้นฐานของการยอมจำนนต่อพระเจ้า  
บัดนี้พระองค์จะทรงขยายพระคุณอันชอบธรรมและความเมตตาของพระองค์ต่อคนบาปนั้น  
โดยการอภัยบาปในอดีตทั้งหมดของเขา!

กลับมาที่ข้อพระคัมภีร์ที่ฉันยกมาตอนต้นบทความนี้  
“เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ โดยความเชื่อ และไม่ใช่เพราะตัวท่านเอง  
แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่จากการประพฤติ เกรงว่าผู้ใดจะอวดได้”



นี่คือจุดที่นักศาสนศาสตร์ส่วนใหญ่จบคำพูดเสมอ แต่มาอ่านกันให้หมดเลย  
“เพราะว่าเราเป็นพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ ["คนใหม่"]  
อันเป็นผลมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า]  
ให้ไปสู่การดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าเราควรดำเนินตามนั้น!” (เอเฟซัส 2:8-10)

แน่นอน! เราเป็นพระหัตถกิจของพระเจ้า ซึ่งถูกสร้างขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ เมื่อเรากลับใจใหม่แล้ว  
"ในพระเยซูคริสต์" เพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนของการดำเนินชีวิตตามพระวาทะทุกคำของพระเจ้า!  
การดำเนินชีวิตตามพระวาทะทุกคำของพระเจ้าหมายถึงการดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้า  
หมายถึงการดำเนินชีวิตด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน มันหมายถึงการดำเนินชีวิตที่ "ดี" --  
แต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพคือผู้ที่บอกเราว่าชีวิตที่ "ดี" คืออะไร!

พระองค์บอกเราด้วยตัวอย่างชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่สมบูรณ์แบบ!  
พระเยซูคริสต์ทรงเชื่อฟังพระบัญญัติทุกประการของพระบิดาอย่างสมบูรณ์!

เปโตรกล่าวว่า "... เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อเราด้วย  
โดยทรงทิ้งแบบอย่างไว้ให้เราดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ ผู้ทรงไม่มีบาป  
และไม่พบอุปายในพระโอษฐ์ของพระองค์" (1 เปโตร 2:21-22)

คุณสังเกตเห็นมันไหม? พระเยซูคริสต์โดยการไม่ทำบาป  
ทรงเชื่อฟังพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้าทั้งหมด พระองค์ทรงวางคุณ  
และพระองค์ทรงวางฉันไว้เป็นตัวอย่าง! คุณเต็มใจทำตามแบบอย่างของพระองค์ไหม?

### **ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของพระเจ้า!**

ตอนนี้ให้อ่านพระคัมภีร์ธรรมดาเหล่านี้  
และตัดสินใจเป็นการส่วนตัวว่าจะทำอย่างไรกับพระคัมภีร์เหล่านี้ พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่า "...  
แต่หากท่านจะเข้าสู่ชีวิต จงรักษาพระบัญญัติ!" (มัทธิว 19:17) เปาโลเขียนว่า  
"เหตุฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงบริสุทธิ์ และพระบัญญัติก็ศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม และดี" (โรม 7:12)  
เปาโลกล่าวต่อไปว่า "เพราะเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ฉันเป็นฝ่ายเนื้อหนัง  
ถูกขายภายใต้บาป ... ถ้าเช่นนั้น ถ้าฉันได้ทำสิ่งที่ไม่ต้องการ ฉันก็ยินยอมตามธรรมบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่ดี"  
(ข้อพระคัมภีร์ข้อต่างๆ 14 และ 16)

“เพราะข้าพเจ้าพอใจในธรรมบัญญัติของพระเจ้าตามสภาพภายในของมนุษย์” (ข้อ 22)

“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา  
เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าเองจึงรับใช้กฎของพระเจ้าด้วยจิตใจ แต่กฎแห่งบาปด้วยเนื้อหนัง” (ข้อ 25)

“ถ้าท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติตามพระคัมภีร์ที่ว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” ท่านก็ทำดี

แต่ถ้าท่านแสดงความเคารพต่อบุคคล ท่านก็กระทำบาป และเชื่อมั่นในธรรมบัญญัติว่าเป็นผู้ละเมิด เพราะผู้ใดปฏิบัติตาม กฎหมายทั้งหมดแต่ยังขุ่นเคืองในจุดเดียว เขามีความผิดทั้งหมด!" (ยากอบ 2:8-10)

“และด้วยเหตุนี้เรารู้หรือไม่ว่าเรารู้จักพระองค์ ถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ ผู้ที่กล่าวว่า 'ฉันรู้จักพระองค์' และไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ ก็เป็นคน โทกหก และความจริงไม่ได้อยู่ในเขา" (1 ยอห์น 2: 3-4)

สุดท้ายนี้

อ่านคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มที่เหลื่ออยู่ในคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้าในช่วงเวลาสุดท้ายของการขมเหงพวกเขาในถิ่นทุรกันดาร ทันทีก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์!

“แล้วพญานาคก็โกรธผู้หญิงคนนั้น และไปทำสงครามกับเชื้อสายของเธอที่เหลื่ออยู่ ซึ่งรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และมีคำพยานของพระเยซูคริสต์! (วิวรณ์ 12:17)

ตอนนี้สามารถเข้ามาดูได้หรือไม่? คริสเตียนที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงไม่ได้ "อยู่ใต้ธรรมบัญญัติหรือใต้พระคุณ!" แต่เขาคำเนินชีวิตอยู่ภายในบทบัญญัติของพระเจ้า และมีประสบการณ์กับพระคุณอันเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าในการได้รับการอภัยโทษสำหรับการละเมิด บทบัญญัติของพระเจ้าในอดีต

ขอพระเจ้าช่วยให้คุณมาเห็นความจริงอันเรียบง่ายเหล่านี้ในพระคัมภีร์ของคุณเอง จงซื่อสัตย์กับตัวเอง คุณจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?